



☑ มอบเงิน...ปลิว ตริวิศวะเวทย์ ประธานกรรมการบริหาร และณัฐภูมิ ตริวิศวะเวทย์ กรรมการผู้จัดการใหญ่ บมจ.ช.การช่าง ร่วมกับคณะผู้บริหารกลุ่มบริษัทในเครือ บมจ.ทางด่วนและรถไฟฟ้ากรุงเทพ บมจ.ทีทีดับบลิว บมจ. ซีเคพาวเวอร์ มอบเงินเพื่อสมทบทุนสร้างศูนย์พัฒนาการเด็กและวัยรุ่น รพ.ธรรมศาสตร์เฉลิมพระเกียรติโดยได้รับเกียรติจาก สุรพล นิตไกรพจน์ นายกสภามหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์เป็นผู้รับมอบ

# เศรษฐศาสตร์ว่าด้วยศาสนา

## กรุงเทพธุรกิจ หน้าต่างความคิด

● เกียรติอนันต์ ล้วนแก้ว

คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์



ข้อกังวลเกี่ยวกับความ

ออกนอกกรอบของการนับถือศาสนา และวิถีการตีความคำสอนของศาสนา

ในสังคมไทยมีมานานแล้ว เกิดขึ้นกับทุกศาสนา แถบบางครั้งศาสนายังถูกนำไปใช้เป็นเครื่องมือทางการเมืองอีกด้วย

ในทางเศรษฐศาสตร์นั้น ศาสนามีบทบาททางสังคมอยู่สามประการด้วยกัน คือ ศาสนาในฐานะสินค้าส่วนบุคคล ศาสนาในฐานะสินค้าสาธารณะ และศาสนาในฐานะทุนทางสังคม หากจะทำการเปลี่ยนแปลงใดๆ ก็ตามที่จะทำให้ฐานะปัจจุบันของศาสนาเปลี่ยนแปลงไป ผู้ทำการเปลี่ยนแปลงต้องพิจารณาถึงผลที่จะเกิดขึ้นในสามประเด็นนี้ด้วย

### ศาสนาในฐานะของสินค้าส่วนบุคคล

หลักธรรมคำสอนของทุกศาสนาเป็นการชี้แนวทางในการดำเนินชีวิต การเลือกนับถือหรือไม่นับถือศาสนาจึงเป็นสิทธิของแต่ละคน ไม่มีใครสามารถบังคับจิตใจได้ เพราะคนเราต่างก็ต้องการเลือกแต่สิ่งที่ดีสำหรับตัวเอง การนับถือศาสนาก็ถือเป็นการเลือกอย่างหนึ่ง ซึ่งควรเกิดขึ้นด้วยความสมัครใจ

ตามแนวคิดนี้ ศาสนากับการเมืองควรแยกจากกัน ศาสนาทุกศาสนาควรได้รับโอกาสในการนำเสนอ "คุณค่า" ของศาสนาให้อย่างเท่าเทียมกันแล้วให้ประชาชนเป็นผู้เลือกเองว่าเขาจะเลือกรับหรือไม่รับศาสนาใด การแทรกแซงใดๆ ก็ตามที่จะทำให้เกิดความได้เปรียบเสียเปรียบในการเผยแพร่ศาสนา ก็ไม่ต่างอะไรกับการแทรกแซงการทำงานของตลาด จึงต้องทำอย่างระมัดระวัง

### ศาสนาในฐานะของสินค้าสาธารณะ

ศาสนาเป็นสิ่งที่ใช้แล้วไม่หมดไป ถึงมีคนนับถือศาสนาตกลงไปอีกหนึ่งคน ไม่ได้ทำให้ศาสนาลดคุณค่าหรือลดความสำคัญลงเลย ดังนั้น โดยเนื้อแท้แล้ว สาระสำคัญของคำสอนของทุกศาสนาก็คือเงื่อนไขพื้นฐานของการอยู่ร่วมกันอย่างสงบสุขของสังคม

เมื่อประชาชนมีความรู้ความเข้าใจหลักธรรมคำสอนของศาสนาอย่างถ่องแท้และรับเอามาเป็นแนวทางในการใช้ชีวิต ก็ไม่จำเป็นต้องทุ่ม

การเมืองหรือผลประโยชน์ส่วนตัวแล้ว ความแตกต่างของจำนวนผู้นับถือศาสนา แต่ละศาสนาในสังคมก็ไม่ใช่เงื่อนไขที่จะทำให้เกิดความขัดแย้งทางสังคมขึ้นมาได้

ศาสนาในฐานะทุนทางสังคม กิจกรรมทางศาสนาเปิดโอกาสให้คนในสังคมที่มีความเชื่อพื้นฐานคล้ายคลึงกัน ได้มีโอกาสพบปะพูดคุยทำความรู้จักกัน ก่อให้เกิดชุมชนและเครือข่ายทางสังคม ประโยชน์ที่ได้รับไม่ได้มีเฉพาะความรู้สึกทางใจเท่านั้น เครือข่ายนี้ยังช่วยให้สมาชิกสามารถรับข้อมูลข่าวสารในด้านต่างๆ ได้มากกว่าที่จะต้องไปหาด้วยตัวของตัวเอง บ่อยครั้งที่กิจกรรมในลักษณะนี้ได้นำไปสู่ความช่วยเหลือเกื้อกูลกันทางธุรกิจ และที่สำคัญสำหรับเยาวชนแล้ว



ทรัพยากรไปกับการควบคุมความสงบเรียบร้อยของสังคม รัฐสามารถนำเอาทรัพยากรส่วนนี้ไปใช้ในด้านอื่นที่ก่อให้เกิดประโยชน์ต่อสังคมได้อีก

อย่างไรก็ตาม ศาสนาจะทำหน้าที่นี้ได้ดีแค่ไหนขึ้นอยู่กับผู้เผยแพร่ศาสนา หากผู้เผยแพร่ศาสนาทำไปด้วยความบริสุทธิ์ใจ มีความเข้าใจหลักคำสอนอย่างถ่องแท้ ไม่ใช่ศาสนาเป็นข้ออ้างเพื่อผลประโยชน์ทาง

กิจกรรมทางศาสนายังมีผลในทางบวกต่อระดับการเรียนรู้ อีกด้วย

มีงานวิจัยหลายชิ้นที่ศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างการเข้าร่วมกิจกรรมทางศาสนาโดยสมัครใจกับระดับผลการเรียน นำเสียดายว่างานวิจัยแทบทุกชิ้นเป็นการศึกษาที่เกิดขึ้นในสหรัฐและกลุ่มตัวอย่างเป็นผู้ที่นับถือศาสนาคริสต์เท่านั้น แต่ผู้เขียนเชื่อว่าผลของแต่ละศาสนา น่าจะ

## ไม่ต่างกันมากนัก งานวิจัยเหล่านี้ให้ผลตรงกัน 3 ข้อ

1.นักเรียนที่เข้าร่วมกิจกรรมทางศาสนาโดยสมัครใจ และมีโอกาสได้ศึกษาหรือรับฟังคำสอน จะช่วยพัฒนาระดับความคิดในเชิงนามธรรม (Abstract) ให้สูงขึ้นกว่าเดิม ซึ่งเป็นพื้นฐานสำคัญในการคิดและวิเคราะห์ขั้นสูง

2.การเข้าร่วมกิจกรรมทางศาสนาช่วยให้เยาวชนเหล่านี้ได้มีโอกาสแลกเปลี่ยนความคิดเห็นกับเพื่อนและรับข้อมูลใหม่ๆ จากการฟังการสนทนาระหว่างผู้ใหญ่ทำให้สามารถมองประเด็นปัญหาได้อย่างกว้างขวางและลึกซึ้งมากกว่าเดิม

3.ครอบครัวที่เข้าร่วมกิจกรรมทางศาสนาด้วยกัน มักจะมีปัญหาความรุนแรงในครอบครัวต่ำ สมาชิกในครอบครัวมีความมั่นคงทางจิตใจ จึงมีสมาธิในการทำงานและการเรียนได้ดีกว่าครอบครัวที่มีระดับรายได้ใกล้เคียงกันแต่ไม่ได้มีความสนใจในกิจกรรมทางศาสนามากนัก

สิ่งที่ต้องระวัง คือ การบรรจุหลักสูตรทางศาสนาไว้ในการเรียนการสอนที่เน้นแต่การท่องจำบังคับให้นักเรียนเข้าร่วมกิจกรรมโดยไม่สมัครใจ ครูผู้สอนไม่ได้เข้าใจหลักคำสอนอย่างถ่องแท้พอจะถ่ายทอดออกมาได้ แทนที่จะทำให้นักเรียนสนใจศาสนา กลับกลายเป็นการสร้างความรู้สึกลงในเชิงลบเกี่ยวกับศาสนาเดี๋ยวจะเข้าทำนองว่า “ได้ตัวแต่ไม่ได้หัวใจ”

ศาสนาเป็นประเด็นที่อ่อนไหว และมีหลายมิติที่ต้องคำนึงถึง ศาสนาเองก็ไม่ใช่ไขกลไกเดียวที่จะสร้างสังคมที่ผาสุกได้ ความมีธรรมาภิบาล ความอยู่เย็นเป็นสุขของประชาชน และอีกหลายประเด็นที่เกี่ยวข้องกับชีวิตของประชาชน ก็เป็นมิติที่ต้องให้ความสำคัญด้วยเช่นกัน



**แข่งขันด้านวณิชธนกิจในตลาดทุนครั้งแรกในไทย** - นายแมนพงศ์ เสนาณรงค์ (กลาง) รองผู้จัดการ หัวหน้าสายงานผู้ออกหลักทรัพย์ ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ให้เกียรติขึ้นมอบรางวัลการแข่งขันด้านวณิชธนกิจในตลาดทุนครั้งแรกในไทย Capital Market Case Competition in Investment Banking (“CMCC 2023”) จัดโดย ชมรมวณิชธนกิจ สมาคมบริษัทหลักทรัพย์ไทย (IB Club) และ บ. ฟินน์คอร์ป แอดไวซอรี โดยผู้ที่ได้รับรางวัลชนะเลิศ รับเงินรางวัลมูลค่า 100,000 บาท ได้แก่ทีม Girls O’Clock นักศึกษาจาก คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี ม.ธรรมศาสตร์ ณ หอประชุมศุภกรีย์ แก้วเจริญ ชั้น 3 ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เมื่อเร็วๆ นี้



### ผลิตคนคุณภาพ

นายพีระพัฒน์ เมฆสิงห์วี ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บมจ. ธนชาติประกันภัย เปิดเผยว่า ได้ร่วมมือกับ ม.ธรรมศาสตร์ เพื่อเปิดโอกาสให้นักศึกษา เข้ามาศึกษาภาคปฏิบัติในหน่วยงานต่าง ๆ ของธนชาติประกันภัยให้ได้รับองค์ความรู้ด้านธุรกิจ และส่งเสริมการผลิตบุคลากรคุณภาพให้กับอุตสาหกรรมประกันภัย

**มติชน**  
กรอบนำ

Matchon (Mid-Day)  
Circulation: 950,000  
Ad Rate: 1,550

Section: First Section/สังคม

วันที่: เสาร์ 23 กันยายน 2566

ปีที่: 46

ฉบับที่: 16631

หน้า: 4(กลาง)

Col.Inch: 20.54

Ad Value: 31,837

PRValue (x3): 95,511

คลิป: สีสี่

ภาพข่าว: เรียงคนมาเป็นข่าว: ร่มมือ

# เรียงคน มาเป็นข่าว



**ร่มมือ** - พีระพัฒน์ เมฆสิงห์วี ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท ธนชาติประกันภัย จำกัด (มหาชน) ร่วมลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการ (MOU) กับ รองศาสตราจารย์ ดร.สุเพชร จิระจรกุล คณบดีคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ เพื่อเปิดโอกาสให้นักศึกษาเข้ามาศึกษาภาคปฏิบัติในหน่วยงานต่างๆ ของธนชาติประกันภัย โดยมี คณศักดิ์ หาญแสงวงสิน และรองศาสตราจารย์ ดร.สุพัชระ คงนวน ร่วมงาน